

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

เทศบาลธรรมภิบาล ชื่อตรงไปรุ่งใส ตรวจสอบได้

ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เพราะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้เทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บภาษีได้มากที่สุดในระดับจังหวัดลำพูน ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่เทศบาลตำบลบ้านกลางจะถูกพ่วงเลี้ยงในการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ จากองค์กรหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ



รางวัล ป.ป.ช.ต่อเนื่อง 4 ปี

แต่ถึงกระนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลางก็สามารถพิสูจน์เจตนาธรรมณ์ที่ยึดมั่นในการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงไปรุ่งใส ด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอันมากมายนับไม่ถ้วน

ยึดมั่นธรรมภิบาลเพื่อประชาชน

“หลักธรรมภิบาล” หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือมีความถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างยั่งยืน เป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมือง





และสังคมอย่างมีความสุข เกิดความ
รู้รักสามัคคี โปร่งใส มีส่วนร่วม สามารถ
ประสานประโยชน์ และคลี่คลายปัญหา
ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมให้มี
ความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่เทศบาล
ตำบลบ้านกลางนำมาใช้ในการบริหารงาน
ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ได้วางไว้ คือ
“เมืองอุตสาหกรรมปลอดภัย เศรษฐกิจ
พัฒนา การศึกษาชั้นนำ วัฒนธรรมดีงาม
ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้ำคุณภาพ
ชีวิต”

ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายก
เทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นผู้นำ
องค์กรที่มีนโยบายอันชัดเจนในการบริหาร
งานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อตรง
โปร่งใส กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาบ้านเมือง
เรารวบรวมหลายปัญหา เกิดขึ้นจากการปล่อย
ปละละเลยในการตรวจสอบ กลุ่มคนทุจริต
สามารถเข้าถึงอำนาจต่างๆ ได้โดยง่าย และ
สามารถควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ได้ จน
ทำให้เกิดปัญหาใหญ่คือการทุจริตคอร์รัปชัน
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและ
ฝังรากลึกมานาน ซึ่งการจะแก้ไขปัญหานี้ได้
อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมใน

การรักความดี และไม่ยอมรับพฤติกรรม
การทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ

ตัวผมเองคงไม่ได้เป็นนายกฯ ได้
ตลอดกาล ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการปลูก
ฝังจิตสำนึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำของ
เทศบาล ไปจนถึงชาวบ้าน ประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน ถือเป็น
หัวใจสำคัญ ดังนั้นการสนับสนุนของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ทำในเรื่องนี้
ก็ควรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ข้อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้

หลักธรรมาภิบาลที่สำคัญข้อหนึ่งคือ
การบริหารงานด้วยความซื่อตรงโปร่งใส
เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงเปิดกว้างให้
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการทำงานขององค์กรได้ ซึ่งการ
ขับเคลื่อนงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
นั้น ประกอบไปด้วยความร่วมมือระหว่าง
คณะผู้บริหารเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี
ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ประธานสภา
เทศบาลตำบลบ้านกลางทำหน้าที่ตรวจสอบ
และพิจารณาการทำงาน of เทศบาล



ปลัดเทศบาลทำหน้าที่นำนโยบายของคณะผู้บริหารมาดำเนินการ ภายใต้การตรวจสอบของสภาเทศบาล ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ต่างฝ่ายเป็นอิสระ มีหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ รายรับ รายจ่ายประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เป็นต้น

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง **ศูนย์กฎหมายชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง** เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการณณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมิชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่ และที่สำคัญมีการสร้าง **เครือข่ายความเชื่อตรงบ้านกลาง** เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อตรง โปร่งใส และพอเพียงในพื้นที่ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย **ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)** และประชาชนในพื้นที่ตามแผนพัฒนาความเชื่อตรงแห่งชาติ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านกลางไม่เคยถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชัน หรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันมิชอบเลย



ในทางตรงข้ามกลับได้รับความร่วมมืออันดีจากประชาชนในพื้นที่ในการบริหารงานเทศบาล ทำให้เกิดความฉับไว โปร่งใส และเกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ

ผลสำเร็จจากการทำงานในเชิงประจักษ์นี้ ทำให้เทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และเป็นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มาหลายปีติดต่อกัน อีกทั้งได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รางวัลพระปกเกล้า รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทองค์กร ปี พ.ศ. 2556 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นต้น

โครงการเทศบาลใสสะอาด

ในปี 2554 เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินโครงการเทศบาลใสสะอาด **คิดดี ทำดี มีคุณธรรม** โดยได้รับการเสริมหนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการ



สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมควบคู่กับปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อตรงแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยสอดแทรกคุณธรรมความซื่อตรงลงไปเป็นหลักสูตรและกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมความรู้คู่คุณธรรม ห้องเรียนคุณธรรม หมู่บ้านคุณธรรม

จากนั้นในปี 2555 ได้ต่อยอดขยายผลจนเป็น “โครงการเทศบาลใสสะอาด สร้างความซื่อตรง โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม” โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ จำนวน 7 กิจกรรมด้วยกัน คือ 1.การจัดอบรมให้ความรู้ผู้นำคุณธรรม 2.การสร้างพนักงานจิตอาสาท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.ผ้าป่าขยะรีไซเคิล 4.การเสริมสร้างผู้นำคุณธรรม 5.การเสริมสร้างคุณธรรมนำประชาสุขใจ 6.การเสริมสร้างและยกย่องคนดีหรือคนดีศรีบ้านกลาง 7.การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านผู้นำคุณธรรม

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ขยายผลสู่การจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” โดยให้เจ้าหน้าที่เขียนความดีของตนเองลงบนใบโพธิ์แห่งความดีแล้วตั้งจิตอธิษฐาน จากนั้นได้รวบรวมใบโพธิ์ไปหล่อเป็นพระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไป

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในตำบล เพื่อสร้างค่านิยม และการเชิดชูคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคฝ่าย

การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส และพอเพียง

กิจกรรม “คนดีศรีบ้านกลาง” ส่งเสริมและยกย่องชาวบ้านในชุมชนบ้านกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนว่าเป็นคนดี มีความเสียสละ มีความซื่อตรง เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” ที่มุ่งบ่มเพาะคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคุณค่าแห่งความดี 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ การรักความเป็นธรรม การกระทำอย่างรับผิดชอบ การมีจิตสำนึกรักษาประโยชน์ส่วนรวม และการมีชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนนั้น เป็นเสมือนการวางรากฐานอันสำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนบ้านกลาง สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น “สังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง” ได้ในที่สุด